

Nội dung bài viết

1. [5 mẫu bài văn Kể về một việc làm tốt của em lớp 2](#)
 1. [Mẫu bài văn Kể về một việc làm tốt của em lớp 2 số 1](#)
 2. [Văn mẫu lớp 2 Kể về một việc làm tốt của em số 2](#)
 3. [Văn mẫu Kể về một việc làm tốt của em lớp 2 số 3](#)
 4. [Bài văn mẫu lớp 2 Kể về một việc làm tốt của em số 4](#)
 5. [Bài văn mẫu hay Kể về một việc làm tốt của em lớp 2 số 5](#)

Tập làm văn lớp 2 **Kể về một việc làm tốt của em** chọn lọc hay nhất giúp các em học sinh tích lũy vốn từ, hoàn thiện kỹ năng viết bài văn miêu tả của mình một cách hoàn thiện làm tiền đề để viết các bài tương tự một cách hiệu quả nhất.

5 mẫu bài văn Kể về một việc làm tốt của em lớp 2

Dưới đây là một số mẫu bài văn **Kể về một việc làm tốt của em** lớp 2 đã được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc, hỗ trợ các em ôn tập. Mời thầy cô cùng các em học sinh cùng tham khảo dưới đây.

Mẫu bài văn Kể về một việc làm tốt của em lớp 2 số 1

Có lần, trong giờ kiểm tra, chiếc bút mực của bạn Minh bị hỏng. Trong khi bạn Minh vẫn đang loay hoay không biết phải làm sao thì em đã nhanh chóng lấy chiếc bút còn lại của mình trong hộp bút đưa cho bạn. Vì vậy, chúng em đã hoàn thành xong bài kiểm tra của mình. Em rất vui vì đây là một việc tốt em nên làm.

Văn mẫu lớp 2 Kể về một việc làm tốt của em số 2

Sáng nay, do bố bận việc nên em đến trường từ rất sớm. Lúc ấy, chỉ có bác lao công là đang quét dọn lá khô trên sân trường. Thấy bác làm một mình vất vả, em liền chạy lại xin giúp bác. Mới đầu, bác không đồng ý, nhưng sau thấy em nài nỉ quá bác đành gật đầu. Thế là, em kéo theo cái túi đựng lá khô, chạy theo bác khắp sân, khi thì nhặt lá khô, khi thì mở túi cho bác đổ lá vào. Chỉ một thoáng sau, sân đã sạch sẽ. Lúc ấy, cũng sắp đến giờ học, nên em liền chào bác và chạy ù về lớp. Suốt ngày hôm ấy, em cảm thấy rất vui vẻ và phấn khởi vì đã làm được một việc tốt.

Văn mẫu Kể về một việc làm tốt của em lớp 2 số 3

Hôm trước, trên đường em đi học về thấy một bà cụ đang ngồi xin ăn bên lề đường, hai tay bà run lẩy bẩy trông có vẻ đói lắm. Thấy thế, em chạy lại kể bên bà và hỏi bà có đói không? Bà nhìn em một lúc rồi trả lời rằng bà có đồ ăn là một chiếc bánh mì đây rồi. Em sợ bà đói nên em có chạy vào quán cơm ở cổng trường và mua cho bà một suất cơm. Lúc ra về, bà cảm ơn em nhiều

lắm. Khi về đến nhà, em kể lại cho mẹ nghe. Mẹ em rất vui và khen em ngoan. Em rất vui vì đã làm được một việc tốt như vậy.

Bài văn mẫu lớp 2 Kể về một việc làm tốt của em số 4

Mấy hôm nay, bà ngoại em bị bệnh. Em đã lấy nước cho bà uống thuốc và hỏi thăm sức khỏe của bà. Bà em nói: “Bà đỡ mệt rồi. Cảm ơn cháu nhiều. Cháu ngoan quá!” Em nói: “Không có gì đâu, bà ạ! Đây là việc cháu nên làm.” Bà nhìn em cười âu yếm. Em và bà đều cảm thấy vui sướng trong lòng.

Bài văn mẫu hay Kể về một việc làm tốt của em lớp 2 số 5

Tối hôm qua, mẹ em bị bệnh vì mẹ đã mắc phải một cơn mưa to. Mẹ đã bị sốt cao. Em đã đắp khăn lên trán mẹ, rót nước, lấy thuốc cho mẹ uống. Ba em đã gọi bác sĩ đến khám bệnh cho mẹ. Nhờ vậy, mẹ em đã khỏi bệnh. Mẹ nói: “Cảm ơn con. Nhờ sự chăm sóc của hai bố con mà mẹ hết bệnh.” Em vui lắm vì đã chăm sóc mẹ của mình khi bị bệnh.

►► **CLICK NGAY** vào nút **TẢI VỀ** dưới đây để tải về **Những bài văn mẫu: Kể về một việc làm tốt của em lớp 2 chọn lọc hay nhất** file PDF hoàn toàn miễn phí.